



PHONG TRÀO THIẾU NHI THÁNH THỂ VIỆT NAM TẠI HOA KỲ
VIETNAMESE EUCHARISTIC YOUTH MOVEMENT IN THE USA
BAN CHẤP HÀNH MIỀN ĐÔNG BẮC

THÔNG BÁO

Kính Gửi / To:

Quý Cha Tuyên Úy, Quý Trợ Úy, Quý Trợ Tá và Ban Chấp Hành các Đoàn Trưởng

Trích Yếu / Concern:

V/v Tổ chức Đại Hội Miền HƯNG ĐÔNG IX cho các đoàn trong Miền Đông Bắc

Ban Chấp Hành Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Miền Đông Bắc xin kính gửi lời chào thân ái nhất đến Quý Cha Tuyên Úy, Quý Trợ Úy, Quý Trợ Tá, Ân Nhân và Ban Chấp Hành ở các Đoàn trong tình yêu thương của Chúa Giêsu Thánh Thể. Theo sự yêu cầu của các đoàn về việc tổ chức Đại Hội gồm 4 ngành Ấu, Thiếu, Nghĩa và Hiệp Sĩ, nay đã được sự chấp thuận của Cha Tuyên Úy Miền, Ban Chấp Hành Miền xin được thông báo đến các Đoàn về việc tổ chức Đại Hội Hưng Đông IX với chủ đề:

"Let everything that has breath praise the Lord" Psalm 150:6
"Hỡi toàn thể chúng sinh, ca tụng CHÚA đi nào" TV 150:6

Với chủ đề trên, mục đích và nội dung của những ngày Đại Hội sẽ là tinh thần đoàn kết, giúp đỡ và yêu thương lẫn nhau qua những môn thi đua hấp dẫn với tính cách học tập do các làng trường thiết lập.

Thời gian và địa điểm:

2 giờ chiều Thứ Sáu ngày 12 đến 1 giờ chiều Chúa Nhật ngày 14 tháng 7 năm 2019
Pachaug State Forest – Route 49 Voluntown, CT

Lê phí:

Đóng trước ngày 17 tháng 6 năm 2019 là **\$35.00** (online PayPal)

Đóng sau ngày 17 tháng 6 năm 2019 là **\$50.00** (online PayPal)

**** All registration will be online and available on Monday March 20th, 2019 ****

Thời Hạn:

Hạn chót nộp đơn là ngày 20 tháng 6 năm 2019 (June 20th, 2019) *Last day to register is June 20th, 2019*

Điều kiện tham dự:

- Cho tất cả các đoàn sinh ngành Ấu, (không nhận Ấu sửa từ 6 tuổi trở xuống). Ngành Thiếu, Ngành Nghĩa và Ngành Hiệp Sĩ đang sinh hoạt chính thức tại các đoàn (Không nhận các em đã nghỉ từ lâu hoặc mới vào vì lý do Đại Hội).

- Đơn Tham dự

- VEYM Participant Agreement Form

Để có được đủ điều kiện tham dự Đại Hội Hưng Đông IX, các Đoàn có trách nhiệm giúp các em và các trưởng hoàn tất những điều kiện tham dự nói trên. Ban Chấp Hành Miền Đông Bắc sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp tai nạn, gây ra thương tích, hoặc ốm đau có thể xảy ra tại địa điểm tổ chức trong thời gian các đoàn sinh tham dự Đại Hội Hưng Đông IX.

Ban Chấp Hành Miền chúng con tha thiết mời gọi Quý Cha Tuyên Úy, Quý Trợ Úy, Quý Trợ Tá cùng các Đoàn Trưởng cộng tác với Ban Chấp Hành chúng con trong mọi lãnh vực để cho Đại Hội Hưng Đông IX được thành công tốt đẹp.

Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể qua lời thỉnh cầu của Hiền Mẫu Maria và Thánh Cả Giuse ban mọi ơn lành cho Quý Cha Tuyên Úy, Quý Trợ Úy, Quý Trợ Tá và Ban Chấp Hành ở các Đoàn luôn luôn mãi.

Kiến thị,

Lm. **Giuse Phạm Ngọc Tuấn, OMI**
Tuyên Úy PT/TNTT Miền Đông Bắc

Thân mến trong Chúa Giêsu Thánh Thể,
Làm tại Buffalo, NY ngày 1 tháng 1 năm 2019

Tr. **Matta Trần Samantha**
Chủ Tịch Miền Đông Bắc